

Sự yêu cầu bình luận của công chúng

Hội đồng Khu vực Houston-Galveston (H-GAC) đang tìm kiếm ý kiến đóng góp về việc sửa đổi Phương thức phân phối (MOD) năm 2018 cho Quỹ Hỗ trợ Khôi Phát triển Cộng đồng - Phục hồi sau Thảm họa (CDBG-DR) cho các dự án cơ sở hạ tầng địa phương trong khu vực H-GAC. Sửa đổi sẽ phân bổ lại \$ 2,305,505 trong các quỹ bị từ chối và / hoặc quỹ không bắt buộc. Các dự án được tài trợ phải giải quyết trực tiếp thiệt hại về cơ sở hạ tầng do Bão Harvey và ít nhất 70% quỹ phải được sử dụng cho những người có thu nhập thấp và trung bình.

Chỉ các thực thể ở các quận Austin, Brazoria, Chambers, Colorado, Fort Bend, Galveston, Liberty, Matagorda, Montgomery, Waller, Walker hoặc Wharton mới đủ điều kiện nhận quỹ. Văn phòng Tổng Bộ Đất đai Texas không bao gồm Quận Harris và Thành phố Houston trong phân bổ ban đầu năm 2018 và sẽ không bao gồm bất kỳ tổ chức nào trong việc phân bổ lại này vì họ từng nhận được phân bổ trực tiếp từ Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị cho các dự án cơ sở hạ tầng địa phương.

H-GAC sẽ tổ chức cuộc họp lập kế hoạch công khai qua Zoom để cung cấp thêm thông tin về đề xuất sửa đổi tái phân bổ, trả lời bất kỳ câu hỏi nào của công chúng liên quan đến đề xuất sửa đổi tái phân bổ và chấp nhận phản hồi từ công chúng. Các ý kiến chính thức của công chúng sẽ không được chấp nhận tại cuộc họp lập kế hoạch công khai nhưng có thể được gửi trực tuyến, qua email, qua bưu điện hoặc qua điện thoại. H-GAC cũng sẽ tổ chức một buổi điều trần công khai theo hình thức kết hợp để chấp nhận các ý kiến chính thức của công chúng. Các cuộc họp được lên lịch vào những ngày và giờ sau:

Thứ Tư, ngày 09 tháng 11 năm 2022
lúc 5:30 chiều - 7:30 chiều. - Họp Kế hoạch Công cộng

Thứ Ba, ngày 6 tháng 12 năm 2022
lúc 5:30 chiều - 7:30 chiều. - Điều trần công khai

Các liên kết đăng ký cho cuộc họp lập kế hoạch công khai và buổi điều trần công khai có sẵn trên lịch sự kiện của H-GAC tại h-gac.com/calendar.

Thời gian bình luận công khai sẽ vẫn mở cho đến ngày 15 tháng 12 năm 2022, lúc 5 giờ chiều. Để gửi bình luận, bạn có thể:

- Đưa ra nhận xét công khai bằng biểu mẫu có sẵn trực tuyến tại www.h-gac.com/go/cdbg
- Gửi email nhận xét công khai tới: harveyMODcomments@h-gac.com
- Đưa ra nhận xét công khai qua điện thoại theo số 1-877-442-2777
- Gửi các bình luận công khai tới Hội đồng Khu vực Houston-Galveston, Người nhận: **Cheryl Mergo, P.O. Box 22777, Houston, TX 77227-2777**
- Gửi nhận xét công khai bằng văn bản cho Hội đồng Khu vực Houston-Galveston, 3555 Timmons Lane, Suite 100, Houston, Texas 77027

Để biết thêm thông tin về sự phát triển của MOD, vui lòng truy cập:

<https://www.h-gac.com/hurricane-harvey-recovery/cdbg-disaster-funds>

Sửa đổi Phương thức Phân phối này là để phân bổ lại các quỹ bị từ chối hoặc không có nghĩa vụ đặc biệt cho các dự án cơ sở hạ tầng địa phương liên quan trực tiếp đến thiệt hại do Bão Harvey gây ra. Phương thức Phân phối này không dành cho các dự án giảm thiểu. Để biết thêm thông tin về MOD đó, hãy truy cập

<https://www.h-gac.com/community-development-block-grant-mitigation-funds>.

Cuộc họp lập kế hoạch công cộng và buổi điều trần công khai sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh, và một thông dịch viên Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ sẽ được cung cấp. Thông dịch viên tiếng Tây Ban Nha, Quan Thoại và Việt Nam cũng sẽ có mặt trong suốt cuộc họp và phiên điều trần. Những người cần sắp xếp chỗ ở cho người khuyết tật hoặc thông dịch viên ngôn ngữ khác có thể gọi 713-993-4560 hoặc gửi email đến Sara.Hart@h-gac.com trong vòng 48 giờ kể từ khi sự kiện diễn ra với yêu cầu về chỗ ở.